



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2554

## สมาคมโรงสีข้าวห่วงประกันข้าว 1.5 หมื่นบาท ส่งผลข้าวราคาพุ่ง แต่ รม.ขาดทุน

นายหัสติน สุวัฒน์พงศ์เชษฐ เจ้าของโรงสีเอกวัฒนาพืชผล อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ในฐานะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า สำหรับนโยบายหนึ่งที่สำคัญของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย ที่จะมีโครงการประกันราคาข้าวเปลือกที่ตันละ 1.5 หมื่นบาท ทางภาคเอกชนโดยเฉพาะในสวนของผู้ค้าข้าวยังไม่ได้รับความชัดเจนในเรื่องวิธีการขั้นตอนการดำเนินการรวมถึงรายละเอียดต่างๆของโครงการ จึงประเมินไม่ได้ว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดการค้าข้าวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างไร

หากรัฐบาลมีวิธีการที่ต้องการจะเป็นผู้ลงมารับจําหน่ายข้าวที่มีอยู่ทั่วประเทศไว้ทั้งหมด ด้วยราคาตันละ 1.5 หมื่นบาท ก็จะทำให้ราคาข้าวของไทยพุ่งสูงขึ้นอีก 300 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันโดยทันที จากราคาเดิม ณ ขณะนี้อยู่ที่ 500 ดอลลาร์ต่อตัน เพิ่มเป็น 800 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงปัญหาต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็คือ การขาดทุนที่จะจําหน่ายในราคาที่รัฐบาลไม่ต้องขาดทุน

ขณะนี้ราคาข้าวของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าข้าวของไทยก็มีราคาต่ำกว่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และหากจะมีการประวิงเวลา หรือลดการส่งออกข้าวลงเพื่อให้ข้าวขาดตลาดและให้ราคาสูงขึ้น ก็ไม่สามารถที่จะทำได้นาน เพราะผลผลิตของเกษตรกรจะออกมาในช่วงที่ไล่เลี่ยกัน ซึ่งจะทำให้ผลผลิตที่ออกมาไม่มีพื้นที่จัดเก็บเนื่องจากปัจจุบันผลผลิตข้าวเฉลี่ยของทั้งประเทศแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านตันข้าวเปลือก หรือหากนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารก็จะอยู่ที่ 20 ล้านตันต่อปี โดยในจำนวนนี้จะมีการแบ่งออกจําหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศอย่างละครึ่ง ดังนั้น หากไม่มีการปล่อยข้าวออกสู่ตลาดแล้วรัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะจัดหาสถานที่เก็บรักษาข้าวได้ทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบันแม้ว่าจะมีการรวบรวมโกดังโรงสีข้าวที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งประเทศก็ไม่เพียงพอให้รัฐบาลได้จัดเก็บข้าวทั้งหมด เพื่อดึงราคาตลาดโลกให้สูงขึ้นได้ เพราะนอกจากจะทำให้รัฐบาลต่อแบกรับกับภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นแล้วยังจะทำให้สินค้าเสียหายและด้อยคุณภาพลงไปอีกด้วย

นายหัสตินแนะว่ารัฐบาลควรทำให้รัฐบาลขาดทุนน้อยที่สุดซึ่งอาจจะทำโดยการที่รัฐบาลเป็นผู้รับจําหน่ายข้าวจากเกษตรกรในราคาตันละ 1.5 หมื่นบาท ควบคู่กับไปการหาวิธีพยุงราคาอ้างอิงให้สูงขึ้นและจ่ายเงินส่วนต่างจากราคาอ้างอิงให้กับเกษตรกรไป เพื่อให้เกษตรกรได้รับราคาที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย จากนั้นก็จะนำข้าวเปลือกที่ได้จากการรับจําหน่ายมาแบ่งขายให้กับบรรดาโรงสีต่างๆ ครึ่งหนึ่งในราคาอ้างอิงเพื่อให้กลไกการค้าข้าวไม่หยุดชะงัก และมีข้าวออกสู่ท้องตลาดตามปกติ โดยที่รัฐบาลก็ไม่ต้องแบกรับภาระเงินทุนทั้งหมด เพียงแค่จ่ายส่วนต่างให้กับเกษตรกรและรับเงินส่วนราคาตลาดคืนจากโรงสี เพื่ออย่างน้อยก็ยังได้เงินกลับคืนสู่ระบบ

จากนั้นข้าวที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งรัฐบาลก็สามารถที่จะเก็บไว้ เพื่อกำหนดราคาข้าวให้สูงขึ้นได้อีก ซึ่งวิธีนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะต้องประสบกับภาวะขาดทุนอยู่บ้าง แต่อย่างน้อยก็เป็นหนทางที่รัฐบาลจะดึงเม็ดเงินกลับคืนได้มากที่สุดและไม่ทำให้กลไกการค้าข้าวของไทยหยุดชะงักและเปิดช่องให้ประเทศคู่แข่งชิงความได้เปรียบทางการค้า

ที่มา ข่าวสด

## ข้าวถูกจ่อปรับราคา ส.ค.นี้ อ่างนโยบายรับจําหน่ายข้าวทำต้นทุนพุ่ง

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า จากการประกาศนโยบายของรัฐบาลใหม่กรณีการรับจําหน่าย ทำให้ขณะนี้โรงสีประกาศหยุดซื้อขายข้าวชั่วคราวแล้ว เพื่อรอดูความชัดเจนและรายละเอียดของนโยบายดังกล่าว จะเริ่มดำเนินโครงการเมื่อใด

โดยคาดการณ์ว่าราคาข้าวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอีก จึงชะลอการขายข้าวออกมา ทำให้ผู้ประกอบการข้าว  
ถูกซื้อข้าวมาบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายมากขึ้น ขณะที่ภาวะการขายข้าวสารบรรจุถุงในตลาดยังเป็นไปตามปกติ โดย  
ขณะนี้ผู้ประกอบการข้าวถุงมีสต็อกข้าวสารเหลือไว้จำหน่ายได้ประมาณ 2 เดือน แต่เมื่อสต็อกข้าวเก่าหมด คาดว่า  
ช่วงเดือนส.ค.นี้ อาจจะต้องปรับขึ้นราคาข้าวสารบรรจุถุง เพราะต้องซื้อข้าวใหม่ซึ่งมีราคาแพงมาบรรจุถุงเพื่อ  
จำหน่าย

ทั้งนี้ ราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับสูงขึ้นมากในขณะนี้โดยเฉพาะข้าวสารหอมมะลิราคาปรับขึ้นจากกิโลกรัม  
(ก.ก.)ละ 28-30 บาท เป็นก.ก.ละ 30-32 บาท ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนข้าวสารบรรจุถุง โดยมีการคาดการณ์ว่า  
จากนี้ไปจนถึงสิ้นปีราคาข้าวเปลือกจะปรับสูงขึ้นอีก 60%

นอกจากนี้ การเตรียมปรับขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 300 บาททั่วประเทศ จะยิ่งซ้ำเติมภาระต้นทุนข้าวสารบรรจุ  
ถุงให้สูงขึ้นอีก เนื่องจากค่าแรงงานในกระบวนการผลิตและขนส่งข้าวสารบรรจุถุงมีสัดส่วนมากถึง 8% ต้นทุนวัตถุดิบ  
80% ที่เหลืออีก 12% เป็นต้นทุนด้านอื่นๆ โดยหากมีการปรับขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 300 บาท ต้นทุนค่าจ้างแรงงานจะ  
เพิ่มขึ้นวันละ 80 บาท คือจะปรับจากวันละ 220 บาท เป็นวันละ 300 บาท จะทำให้ต้นทุนค่าจ้างแรงงานข้าวสารบรรจุ  
ถุงเพิ่มขึ้นอีก 3% และกลายเป็นสัดส่วนต้นทุน 11% ทั้งนี้ ทำให้ในปีหน้าอาจจะต้องมีการพิจารณาราคาข้าวสารอีก  
ครั้ง

"ขอให้กระทรวงพาณิชย์ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการกำหนดราคาข้าวสารว่า ควรจะต้องสอดคล้อง  
กับต้นทุนราคาข้าวเปลือกในโครงการรับจำนำ เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการต้องขาดทุนซื้อแพงขายถูกควรปล่อยราคาให้  
เป็นไปตามกลไกราคาข้าวเปลือกในตลาดด้วย ซึ่งสมาคมอาจจะขอเข้าพบรมว.พาณิชย์คนใหม่เพื่อขอรับทราบ  
นโยบายดังกล่าวด้วย ซึ่งมาตรการดูแลราคาข้าวสารบรรจุถุงที่ผ่านมา กรมการค้าภายในกำหนดให้ผู้ประกอบการ  
ต้องแสดงต้นทุนหากมีการแจ้งขอปรับราคาจำหน่าย"นายสมเกียรติกล่าว

นายสมเกียรติ ยังได้กล่าวว่า หากผู้ประกอบการข้าวถุงมีการปรับราคาจำหน่ายจนทำให้ราคาแพง อาจทำให้  
รัฐบาลผลิตข้าวสารบรรจุถุงออกมาจำหน่ายแข่งในราคาถูกกว่านั้น ตนมองว่าขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าจะยอมรับเรื่อง  
คุณภาพข้าวสารของรัฐบาลได้หรือไม่ เนื่องจากข้าวในสต็อกรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นข้าวที่ไม่ได้มีการควบคุมคุณภาพ  
เหมือนกับของผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งตนมองว่าผู้บริโภคสมัยใหม่อาจให้ความสำคัญกับด้านคุณภาพมากกว่าราคา  
โดยยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อบริโภคข้าวคุณภาพดี

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

### **ข้าวพุ่งไม่หยุด พท.โวมี่แผนป้องกันพ่อค้าแอบสวมสิทธิ**

จากกรณีผู้ส่งออกข้าวและโรงสีแหกวันซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาทั่วประเทศมาเก็งกำไรรับช่วงการเปิด  
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกตันละ 15,000 บาท ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย จนส่งผลให้ข้าวเปลือกในหลายพื้นที่หมด  
เกลี้ยงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ จ.อุดรธานี กัมพูเพชร และชัยนาท ส่วนจังหวัดอื่นแม้มีข้าวเปลือกเหลือ แต่ก็พบว่า  
ราคาปรับสูงขึ้นจากช่วงก่อนการเลือกตั้งถึงตันละ 1,000-1,500 บาท ทั้งที่ก่อนหน้านี้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 8,500-  
9,500 บาท เพิ่มเป็นตันละ 9,800-10,500 บาท และราคายังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามที่เสนอข่าวไป  
แล้วนั้น

ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 ก.ค. นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย เปิดเผยว่า  
ราคาข้าวเปลือก 15% ได้ปรับขึ้นทะลุหลักหมื่นบาทเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี และมีแนวโน้มว่าราคาจะเพิ่มขึ้นต่อ  
ได้อีกถึง 11,000-12,000 บาท หลังจากพรรคเพื่อไทยประกาศเตรียมรับจำนำข้าวเปลือกทุกเม็ด ประกอบกับเข้าสู่  
ช่วงปลายฤดูชาวนาปรังซึ่งผลผลิตมีน้อย ทำให้โรงสีและพ่อค้าข้าวเข้ามาแย่งซื้อข้าวจากชาวนา ซึ่งถือเป็นผลดีเพราะ  
ชาวนาได้มีทางเลือกในการขายข้าวมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับชดเชยส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ อีกทั้ง ทำให้รวม ๆ  
แล้วตอนนี้ชาวนามีรายได้จากการขายข้าวมากกว่าตันละ 11,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจ

นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวต่อว่า แม้การเปิดรับจำหน่ายจะทำให้ราคาข้าวขึ้น แต่เป็นห่วงว่ากลุ่มนายทุนจะมากตราคารับซื้อ และปัญหาหลักลอบนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิเข้าโครงการ จนทำให้ชาวนาตัวจริงไม่ได้ประโยชน์ ส่วนระยะยาวเป็นห่วงว่าหากข้าวไทยราคาสูงมากจะไม่สามารถส่งออกได้ ทำให้ข้าวในประเทศล้นตลาดและราคาตกต่ำ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการคอร์รัปชันตามมาด้วย จึงอยากให้รัฐบาลเตรียมหาแนวทางป้องกันปัญหาเหล่านี้ให้ดี

ด้านนายบุญไทย แก้วขันตี ผู้ช่วยผจก.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า หากรัฐบาลจะนำระบบการจำหน่ายใช้ ธ.ก.ส.สามารถทำได้ทันที เพราะเคยมีประสบการณ์มาแล้ว แต่ทั้งนี้คงต้องหารือในรายละเอียดก่อนว่า จะทำเฉพาะบางส่วน หรือทั้งหมด เพราะเกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณที่ต้องนำมาใช้ แต่ถ้าวางให้ ธ.ก.ส.ดำเนินการแทนไปก่อน รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณชดเชยส่วนของดอกเบี้ยที่ควรจะได้รับด้วย

“การเปลี่ยนจากระบบประกันรายได้ เป็นระบบจำหน่ายทั้งหมดนั้น จะทำได้ง่ายขึ้น เพราะ ธ.ก.ส.มีฐานข้อมูลเดิมที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ แต่สิ่งที่ต้องหารือรายละเอียดคือเรื่องเงินทุนที่ใช้ดำเนินโครงการ เพราะระบบจำหน่ายนั้น จะใช้เงินมากกว่าประกันรายได้มาก ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดปริมาณข้าวที่เข้าโครงการ ซึ่งที่ผ่านมายังมีเงินที่รัฐบาลค้างจ่าย ธ.ก.ส.จากการจำหน่ายข้าว 180,000 ล้านบาท ส่วนที่ขาดทุน 80,000-100,000 ล้านบาท รัฐบาลจะทยอยตั้งงบประมาณชดเชย และอีก 100,000 ล้านบาทยังมีข้าวในสต็อกที่รอขายนำเงินมาชำระหนี้ ส่วนนี้ น่าจะเร่งเคลียร์ให้ ธ.ก.ส. ก่อน” นายบุญไทย กล่าว

ขณะที่ นายคณวัฒน์ วศินสังวร ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานด้านเศรษฐกิจของพรรค กล่าวว่า กรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อนโยบายที่รัฐบาลจะดำเนินการ เพราะไม่ได้ซื้อข้าวจากโรงสี แต่เป็นการซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนา ตรงกันข้ามการกว้านซื้อข้าวในขณะนี้ จะเป็นประโยชน์กับชาวนา ทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินการดำเนินนโยบายนั้น รัฐบาลจะนำบัญชีเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้ากับ ธกส. อยู่แล้ว รวมถึงข้อมูลของตลาด อดท. ที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาพิจารณา หากเกษตรกรคนใดประสงค์จะเข้าสู่โครงการรับจำหน่ายข้าว ก็จะต้องทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับรัฐบาล จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกบัตรเครดิตให้เกษตรกร ซึ่งจะอนุมัติวงเงินที่ร้อยละเจ็ดสิบของรายได้ที่คิดว่าจะได้ หรือเรียกว่าเป็นการเอาข้าวที่จะจำหน่ายมาเป็นหลักประกันในการออกบัตรเครดิตเกษตรกร ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการตกเขียวเหมือนในอดีต

“ส่วนเกษตรกรรายใดไม่ใช่ลูกค้า ธกส. และประสงค์จะเข้าสู่โครงการรับจำหน่ายข้าว ก็จะเปิดกว้างให้ลงทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ได้ ผลจากการดำเนินนโยบายดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุให้เอกชนต้องรีบกว้านซื้อข้าว แต่ยืนยันว่าไม่มีประโยชน์หรือไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อเอกชน เพราะรัฐบาลจะซื้อข้าวจากชาวนา และต้องผ่านการพิสูจน์ว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงเท่านั้น” นายคณวัฒน์ กล่าว

**ที่มา เดลินิวส์**

## **แย่งซื้อข้าวเปลือกหวังผลเกินกำไร ชาตตลาด-รอจำหน่ายในช่วงรัฐบาลใหม่**

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. รายงานข่าวจากวงการผู้ค้าข้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกข้าวและโรงสีได้แข่งกันกว้านซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาทั่วประเทศมาเก็บไว้ เพื่อรอเก็งกำไรรับช่วงการเปิดโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกตันละ 15,000 บาท ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย จนส่งผลให้ข้าวเปลือกในหลายพื้นที่หมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ จ.อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และชัยนาท ที่ข้อมูลจากเว็บไซต์โรงสีไทยแจ้งว่าข้าวเปลือกในพื้นที่หมด ส่วนจังหวัดอื่นแม้มีข้าวเปลือกเหลือ แต่ก็พบว่าราคาข้าวปรับสูงขึ้นจากช่วงก่อนการเลือกตั้งถึงตันละ 1,000-1,500 บาท โดยก่อนหน้านี้ข้าวเปลือกเฉลี่ยตันละ 8,500-9,500 บาท เพิ่มเป็นตันละ 9,800-10,500 บาท และราคายังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังพบว่าโรงสีหลายแห่งได้ประกาศงดขายข้าวสารออกมา เพื่อเก็งกำไรรอขายเข้าโครงการรับจำหน่าย เพราะจะได้ราคาสูงถึงตันละ 15,000 บาท ขณะที่ผู้ส่งออกก็ได้เร่งซื้อข้าวเพิ่มในช่วงนี้ เพราะเกรงว่าหากมีการเปิดโครงการรับจำหน่ายจะยิ่งทำให้ต้นทุนข้าวเพิ่มขึ้น และทำให้การแข่งขันการส่งออกกับประเทศเวียดนามทำได้ลำบาก

ทางด้านนายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการส่งออกข้าวไทย ส่วนใหญ่ไม่กล้ารับคำสั่งซื้อข้าว (ออร์เดอร์ข้าว) จากลูกค้าต่างประเทศ โดยจะรับเพียงออร์เดอร์จากลูกค้าประจำในจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากคาดการณ์ว่าพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ จะนำนโยบายการรับจำนำข้าวตันละ 15,000 บาท ตามที่ได้ประกาศหาเสียงไว้มาใช้ทันที ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศพุ่งสูงขึ้นกว่าราคาข้าวในตลาดโลก และจะทำให้ผู้ส่งออกขาดทุนในที่สุด

“ผู้ส่งออกส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า รัฐบาลใหม่ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ จะนำนโยบายรับจำนำมาใช้ทันทีในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนาปีรอบที่ 2 ในเดือน ส.ค.-ก.ย. 54 นี้ เพราะเป็นช่วงรอยต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตพอดี ประกอบกับในทางปฏิบัติการรับจำนำสามารถทำได้ง่าย เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการนโยบายจำนำราคา เช่น องค์การคลังสินค้า (อคส.) กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้อย่างไม่มีปัญหา เพราะคุ้นเคยกับนโยบายการรับจำนำอยู่แล้ว”

นายสุเมธ กล่าวว่ นโยบายจำนำข้าวของพรรคเพื่อไทยมีผลต่อราคาข้าวในประเทศตั้งแต่เริ่มนำมาหาเสียงแล้ว เห็นได้จากช่วงก่อนหน้านี้ที่ชาวนาเริ่มชะลอการขายข้าวของตนเองออกไป เพราะเชื่อว่าราคาข้าวจะสูงขึ้นส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นด้วย เช่น ราคาข้าวขาว 5% เพียงสัปดาห์เดียวเพิ่มขึ้นถึงตันละ 20 ดอลลาร์สหรัฐ จากราคาตันละ 490 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ตันละ 500-510 ดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้ เพราะตลาดต่างประเทศปรับตัวตามนโยบายข้าวของไทยเช่นกัน เพราะไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก มีสัดส่วนการส่งออกประมาณ 30% ของปริมาณข้าวในตลาดโลก

ขณะที่นายจิตติวัฒน์ กลีบมาลัย อายุ 41 ปี เกษตรกร ต.มารวิชัย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้บรรดาโรงสีต่างพากันออกมาซื้อข้าวของเกษตรกรถึงที่ โดยเฉพาะที่ อ.บางบาล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว แต่ก็ยังนับว่าน้อย เนื่องจากมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ เมื่อเก็บผลผลิตแล้วเกษตรกรก็จะขายทันทีไม่มีการเก็บตุน เนื่องจากข้าวมีราคาดี เกวียนละ 9,000-9,200 บาท ซึ่งนับว่าสูงมาก โดยเชื่อว่าสาเหตุที่โรงสีมากว้างซื้อข้าว เพื่อนำไปเก็บตุนไว้ รอตุ้รัฐบาลใหม่จะทำให้ราคาข้าวดีขึ้น โดยบรรดา โรงสีส่วนใหญ่บอกว่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลใหม่

ในส่วนนายอุทัย พันธุ์ศิริพุมพร เจ้าของโรงสีข้าวสุขเจริญพานิชย์ หมู่ 3 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่มีโรงสีกว่านซื้อข้าวและกักตุนข้าวเป็นล้านตันว่า เชื่อว่เป็นการปล่อยข้าว ซึ่งตอนนี้ในสต็อกโรงสีตนมีการระบายออกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการคำสั่งซื้อเข้ามามากขึ้น ทั้งนี้จะเกิดจากความต้องการของวิกฤติโลกเช่นภัยธรรมชาติในหลายประเทศ ไม่น่าจะเกี่ยวกับการซื้อไปเพื่อตุนราคาจากรัฐบาลใหม่

ที่ จ.กาฬสินธุ์ นายทองหล่อ ภูผลีน อายุ 45 ปี ชาวนาบ้านหนองขาม ต.ดอนสมบรูณ์ อ.ยางตลาด กล่าวว่ การทำนาในปีนี้เป็นปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะต้นทุนการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ยากำจัดศัตรูข้าว และค่าแรงงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมาปุ๋ยเคมีราคาถูกลงประมาณ 600 บาท ค่าแรงงานวันละ 200 บาท ค่าจ้างรถไถนาไร่ละ 200 บาท รถเกี่ยวข้าวไร่ละ 600 บาท ต้นทุนเฉลี่ยไร่ละประมาณ 5,000 บาท ได้ผลผลิตไร่ละประมาณ 500-700 กก. แต่ปีนี้มีแนวโน้มที่ต้นทุนการทำนาจะสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัว เพราะทันทีที่เริ่มทำนา ปุ๋ยเคมีราคา 780 บาท ค่าแรงงานวันละ 350 บาท รถไถนาไร่ละ 400 บาท และคาดว่าจะมีการปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่จะทำให้ชาวนาประสบปัญหาขาดทุนซ้ำซาก จึงวอนให้รัฐบาลใหม่กำหนดมาตรการควบคุมด้วย โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูข้าว และประกันราคาข้าวเปลือกสูงขึ้น เพราะหากไม่มีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน ปล่อยให้ชาวนาปรับราคาเอง อนาคตชาวนาคงจะมีตมม ไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ จึงวอนให้รัฐบาลยังลักษณะปัญหาของชาวนา เป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องเร่งแก้ไขด้วย.

**ที่มา เดลินิวส์**

## ตำรวจน้ำรวมแก๊งแม่น้ำโจรกรรมข้าวสาร

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอกสุวัฒน์ ชำรงศรีสกุล ที่ปรึกษา (สบ.10) รองผู้บัญชาการสำนัก ตำรวจแห่งชาติ, พลตำรวจชวลิต แสงวีชนี ผู้บังคับการตำรวจน้ำ, พันตำรวจเอกธนะวัฒน์ ฉัตรพัชรพัฒน์ ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปราม การโจรกรรมสินค้าทางน้ำกองบังคับการ ตำรวจน้ำ ร่วมกันจับกุมแก๊งแม่น้ำ 3 คน ที่ลักลอบขนถ่ายสินค้าประเภทข้าวสาร จากเรือโป๊ะ หรือ เรือบาส บรรทุก ข้าวสารที่จอดลอยลำอยู่ที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 1.นายสุทัศน์ ลายพิกุล อายุ 29 ปี -2, นายอาคม แซ่ลิ้ม อายุ 44 ปี -3, นายดำ อมแก้ว อายุ 53 ปี พร้อม ของกลางเรือประมงดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกชื่อเรือโชคพึ่งพร 1208 STC 6 และข้าวสารที่บรรจุอยู่ในกระสอบปุย จำนวน 100 กระสอบ มูลค่ากว่า 150,000 บาท

โดยจับกุมได้เมื่อเวลาประมาณ 04.30 น.วันนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตระเวนตรวจพื้นที่รับผิดชอบในแม่น้ำ เจ้าพระยา ได้พบเห็นคนร้ายทั้ง 3 คนกำลังช่วยกันขนถ่ายกระสอบข้าวสารจากเรือ SCT 34 ซึ่งจอดลอยอยู่กลาง แม่น้ำเจ้าพระยา ลงมาใส่เรือประมงชื่อเรือ โชคพึ่งพร 1208 STC 6 ซึ่งมีการดัดแปลงห้องแซ่ยื่นด้านหน้าเรือเป็นที่ เก็บกระสอบข้าวสาร จึงได้แสดงตัวเข้าการตรวจค้น พบกระสอบข้าวสาร จำนวน 100 กระสอบ ของบริษัท แคปปีตอล ไรซ์ ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกข้าวสารไปยังต่างประเทศ จึงได้ประสานนายสามารถ หวังวานิช ผจก.บริษัท พลังมิตร ทรานสปอร์ต ในฐานะผู้เสียหายร่วมเดินทางมาตรวจสอบของกลาง พร้อมยืนยันว่าข้าวสารทั้งหมดเป็นของ บริษัทจริง

จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าเคยร่วมกันก่อเหตุทำนองเดียวกันมาหลายครั้งแล้ว โดยนำเรือลำดังกล่าวเข้ามาจอดเทียบก่อนที่ปีนขึ้นไปแกะผ้าใบคลุมสินค้าออก และช่วยกันยกกระสอบข้าวสารลงเรือ ซึ่งจะลงมือก่อเหตุครั้งละประมาณ 100 กระสอบ เพื่อไม่ให้ทางบริษัทหรือเจ้าของเรือสงสัยว่าสินค้าหายไป หลังก่อ เหตุก็จะนำสินค้าเข้าไปขายราคากระสอบละ 300-500 บาท ในขณะที่ราคาข้าวตามท้องตลาดกระสอบละ 1,500 บาท เพราะต้องการระบายของได้เร็ว ป้องกันการติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันลักทรัพย์สินค้าการเกษตรในเวลากลางคืน ก่อนควบคุมตัวส่ง พนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำเพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

### ที่มา ครอบครัวข่าว 3

## หวังรัฐรับจํานำข้าวราคาสูงชาวนาแห่ปลูกจุดคุณภาพ

นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ผู้แทนการค้าไทย ให้ความเห็นถึงกรณีที่รัฐบาลจะนํานโยบายการรับจํานำข้าว กลับมาใช้ว่า การรับจํานำข้าวหากใช้ราคาสูง จะยกเลิกยาก และเมื่อข้าวราคาดีคนก็จะแห่ไปปลูกข้าว โดยเน้น ปริมาณให้มากเป็นหลัก ส่งผลให้คุณภาพข้าวแย่งลง ซึ่งจะทำให้ไทยถูกแย่งตลาดข้าว เพราะวันนี้ไทยไม่ใช่ผู้ผลิตข้าว รายเดียวของโลก แต่ยังมีลาว กัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้งประเทศละตินอเมริกาที่กำลังแย่งตลาดข้าวไทยใน แอฟริกา โดยขณะนี้ผู้ค้าข้าวในต่างประเทศกำลังมองหาแหล่งซื้อข้าวใหม่ที่ถูกกว่าของไทย

"โครงการรับจํานำข้าวถือเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในช่วงต้นฤดูหรือช่วงที่ผลผลิต ออกมามาก แต่หากใช้ไม่เหมาะสม มีการตั้งราคาซื้อสูง หากไม่มีโรงสีมาแย่งซื้อรัฐบาลจะต้องรับจํานำข้าวทุกเม็ด ซึ่งบทเรียนจากหลายประเทศพบว่าคุณภาพข้าวจะแย่งลง และสร้างภาระงบประมาณประเทศมหาศาล" นายสุทัศน์ กล่าวและว่า การรับจํานำข้าวในราคาสูงยังมีความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียนไปยังองค์การการค้าโลก หรือดับเบิลยูทีโอ ด้วย

นายสุทัศน์ได้ยกตัวอย่างถึงการอุดหนุนสินค้าเกษตรในต่างประเทศว่า ในปี 1970-1980 สหรัฐที่มีโครงการ รับซื้อข้าวในประเทศที่ราคา 300 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่ตลาดโลกมีราคา 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน สหรัฐต้อง

ยอมขายข้าวออกมาในราคาต่ำกว่าตลาด เพราะมีผลผลิตมากและต้องมีโครงการแจกข้าวให้ประเทศแอฟริกาฟรี ซึ่งช่วงนั้นตลาดข้าวโลกมีความปั่นป่วนมาก

ที่มา คมชัดลึก

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-7 ก.ค. 2554 มีจำนวน 105,837 ตัน มูลค่า 49.087 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 7 ก.ค. 2554 มีจำนวน 4.018 ล้านตัน มูลค่า 1.896 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สมาคมอาหารเวียดนาม คาดว่าในปีนี้อเวียดนามสามารถที่จะส่งออกข้าวได้มากถึง 7 ล้านตัน โดยในไตรมาสที่ 3 มีแผนที่จะส่งออกข้าว 1.9 ล้านตัน และ อีก 1.2 ล้านตัน ในไตรมาสสุดท้าย โดยในขณะนี้ผู้ส่งออกข้าวได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้ว 5.3 ล้านตัน (ณ วันที่ 30 มิ.ย.)

ในขณะนี้เวียดนามมีสต็อกข้าวประมาณ 1.36 ล้านตัน และคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวจากฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn crop) และฤดูใบไม้ร่วง (autumn-winter crop) รวมกันอีกประมาณ 3.86 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้เวียดนามส่งออกได้ตามเป้าที่วางไว้

สถานการณ์ราคาข้าวส่งออกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่มีความต้องการข้าวจากประเทศอินโดนีเซีย และบังคลาเทศ รวมถึงบางประเทศในแถบแอฟริกา โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 485-490 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 470-480 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 450-455 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 435-440 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน

ทั้งนี้จากสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับในขณะนี้ราคาข้าวเปลือกในประเทศอยู่ในระดับใกล้เคียง 6,000 ดอลลาร์ต่อ ก.ก. ทำให้สมาคมอาหารเวียดนามเลื่อนแผนการที่จะซื้อข้าวสาร 1 ล้านตัน (หรือข้าวเปลือก 2 ล้านตัน) จากฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn crop) เพื่อเก็บเข้าสต็อกในช่วงระหว่างวันที่ 15 ก.ค.-30 ส.ค. ออกไปก่อน (ซึ่งเคยเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาข้าวของเวียดนามเพิ่มขึ้น) ทั้งนี้ สมาคมวางแผนที่จะซื้อข้าวเปลือกในราคาขั้นต่ำที่ 5,000 ดอลลาร์ต่อ ก.ก. ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลก่อนหน้านี้

มีรายงานว่า ภายหลังจากที่กฎหมายการส่งออกข้าวฉบับใหม่ (Decree No.109 issued by the Ministry of Agriculture and Rural Development) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป จะมีผู้ส่งออกประมาณ 50% จากจำนวน 211 รายในปัจจุบันจะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้าวได้อีกต่อไป เพราะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ได้ ซึ่งข้อกำหนดในการที่จะได้รับใบอนุญาตส่งออกข้าวนั้น กำหนดให้บริษัทนั้นๆ ต้องมีคลังเก็บสินค้าความจุอย่างน้อย 5,000 ตัน มีโรงสีแปรรูปกำลังการผลิตอย่างน้อย 10 ตันต่อชั่วโมง (storage capacity of at least 5,000 tons and husking facilities with an output of at least 10 tons per hour) รวมถึงการมีโรงงานและคลังสินค้า (Storage and husking facilities) ตั้งอยู่ในเขตเมืองหรือจังหวัดที่มียุ้งฉางข้าวของเกษตรกร หรือมีท่าเรือที่เอื้ออำนวยต่อการส่งออกข้าวด้วย

ทั้งนี้ คาดว่าต่อไปจะเหลือบริษัทส่งออกข้าวเพียง 80-90 รายเท่านั้น ที่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและได้รับใบอนุญาตส่งออก โดยในขณะนี้บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อกำหนดใหม่แล้ว 7 ราย

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

เจ้าหน้าที่กระทรวงการอาหารของอินเดียระบุว่า เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา ครม.เศรษฐกิจ (The empowered group of ministers; EGoM) ได้พิจารณาอนุญาตให้บริษัทเอกชน (private traders) ส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ (common rice or Non-basmati Rice) ได้จำนวน 1 ล้านตัน แต่ได้เลื่อนการพิจารณาในกรณีของข้าว

สาธิตออกไปก่อน โดยคาดว่าจะมีการหารือกันอีกทีในการประชุมครั้งหน้า หลังจากทีในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถสรุปปริมาณที่จะอนุญาตให้ส่งออกได้

ทั้งนี้ แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าจะอนุญาตให้ส่งออกข้าวที่มีราคาส่งออกไม่ต่ำกว่า 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งนอกจากจะอนุญาตให้เอกชนส่งออกข้าวได้ 1 ล้านตันแล้ว รัฐบาลยังอนุญาตให้ส่งออกข้าวและข้าวสาลีอย่างละจำนวน 500,000 ตัน โดยผ่านช่องทางการทูตด้วย (Diplomatic commitments or government-to-government deals) และยังสามารถอนุญาตให้ขายข้าวให้บังคลาเทศ 300,000 ตัน (ตามข้อตกลงที่ 2 ฝ่ายหารือกันเมื่อปลายปีที่แล้ว) นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้อนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี (wheat products) จำนวน 650,000 ตัน ด้วย

วงการค้าคาดว่า การที่อินเดียกลับมาส่งออกอีกครั้งจะทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกอ่อนตัวลงจากปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 430-500 เหรียญสหรัฐต่อตัน และคาดว่าอินเดียจะขายข้าวให้กับประเทศบังคลาเทศและประเทศในแถบแอฟริกา

นอกจากนี้ที่ประชุมกรมเศรษฐกิจ ยังได้เห็นชอบร่างกฎหมายความมั่นคงด้านอาหาร (The draft Food Security Bill) ก่อนที่จะเสนอให้กรม. อนุมัติและนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่ 1 ส.ค. ที่จะถึงนี้ และคาดว่าจะเริ่มนำมาใช้ในช่วงฤดูการผลิตนี้ เพราะในช่วงปลายปีจะมีการเลือกตั้งในแคว้นที่สำคัญซึ่งรัฐบาลคาดหมายว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้จะเรียกคะแนนความนิยมจากประชาชนในเขตชนบทได้

กฎหมายฉบับใหม่จะทำให้รัฐบาลต้องมีการะในการจัดหาธัญพืชมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีการจัดปีละประมาณ 40 ล้านตัน โดยจะต้องมีสต็อกธัญพืชประมาณ 61 ล้านตันต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้าวและข้าวสาลี ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลมีสต็อกธัญพืชรวม 64 ล้านตัน (ขณะที่ความจุของคลังเก็บสินค้าธัญพืชมีประมาณ 62 ล้านตัน) แบ่งเป็นข้าว 26.8 ล้านตัน และข้าวสาลี 37.14 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 27 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 50,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 21 ก.ค. ศกนี้ โดยกำหนดให้มีการส่งมอบภายใน 40 วัน หลังการทำสัญญา การประมูลครั้งนี้นับเป็นการประมูลครั้งที่ 2 สำหรับปีงบประมาณ 2011/12 ซึ่งได้เริ่มขึ้นในเดือน ก.ค. นี้

มีรายงานว่า บังกลาเทศกำลังทดลองปลูกข้าวที่พัฒนาสำหรับการปลูกในที่แล้งของทวีปแอฟริกาและให้ผลผลิตสูง หวังให้มีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนจำนวนมาก เพราะเป็นประเทศที่เผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ บังกลาเทศปลูกข้าวบริเวณสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำคงคามหาหลายพันปีและเคยมีข้าวมากถึง 4,000 สายพันธุ์ แต่ไม่สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศแม้ในยามที่ไม่เผชิญกับภัยธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่บังกลาเทศเผยว่า เนริกา (Nerica - the New Rice for Africa) หรือข้าวใหม่สำหรับแอฟริกาที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันหนึ่งในไอโอริโคสต์เมื่อทศวรรษก่อน จะช่วยให้บังกลาเทศมีความมั่นคงด้านอาหารมากขึ้น เพราะทนแล้งและโตเร็ว บังกลาเทศได้ทดลองปลูกข้าวเนริกาเมื่อปี 2552 ปรากฏว่าได้ผลผลิตดีเกินคาดเมื่อปีก่อน จึงได้นำเข้าเมล็ดพันธุ์จากยูกันดามาแจกจ่ายให้เกษตรกร 1,500 คน ทดลองปลูกทั่วประเทศท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

ข้าวเนริกาสามารถเก็บเกี่ยวได้ภายใน 90-100 วัน ต้องการน้ำน้อย ให้ผลผลิตสูง ต่างจากข้าวหลายสายพันธุ์ที่นิยมปลูกในบังกลาเทศ ซึ่งต้องการน้ำมาก ทำให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรทางเหนือ ซึ่งเผชิญภาวะแห้งแล้ง ต้องลงทุนด้านการชลประทาน น้ำบาดาลถูกสูบจนลดลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ข้าวสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงในบังกลาเทศยังต้องใช้เวลานาน 140-160 วัน จึงจะเก็บเกี่ยวได้ บังกลาเทศมีประชากร 150 ล้านคน หนึ่งในสามมีความเป็นอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน ต้องการข้าวเลี้ยงประชากรปีละ 35 ล้านตัน แต่ตัวเลขปี 2552-2553 พบว่ามีศักยภาพผลิตได้สูงสุดเพียงปีละ 32.5 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com) และสำนักข่าวไทย

## อินโดนีเซีย

นายซุสโวโน อาชีราฟ (Suswono) รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย กล่าวว่า รัฐบาลจะนำเข้าข้าวในเดือนนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา

ด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติ (The Central Statistics Agency; BPS) เปิดเผยว่า ราคาอาหารรวมถึงข้าวเริ่มปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 5.4% ตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน เนื่องจากการเก็บเกี่ยวพืชผลครั้งใหญ่เสร็จสิ้นลง ขณะเดียวกันก็มีกระแสคาดการณ์ว่าราคาอาหารจะสูงขึ้นก่อนถึงเดือนธันวาคมในเดือนสิงหาคม

ขณะเดียวกัน นายซุตาร์ทอ อาลิโมเอสโตร (Sutarto Alimoeso) ผู้อำนวยการสำนักงานพลาธิการอินโดนีเซีย (The National Logistics Agency; Bulog) กล่าวว่า อินโดนีเซียมีข้อตกลงทวิภาคีกับทั้งไทยและเวียดนามแล้ว โดยข้อตกลงระบุว่าไทยและเวียดนามต้องจัดหาข้าวให้อินโดนีเซียประเทศละ 1 ล้านตัน

ในขณะที่ Bulog มีสต็อกข้าวประมาณ 1.6 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอไปจนถึงปลายปีนี้ ทั้งนี้ ในแต่ละปี Bulog มีภาระในการจัดสรรข้าวให้ประชาชนที่ยากจน (raskin) ประมาณ 17 ล้านครัวเรือน โดยในปีนี้มีการจัดสรรไปแล้วกว่า 1.7 ล้านตัน มีการประมาณการว่าในแต่ละเดือนอินโดนีเซียมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 3 ล้านตัน หรือ 36 ล้านตันต่อปี

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่า อินโดนีเซียกำลังเจรจาซื้อข้าวระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลกับเวียดนามประมาณ 400,000-600,000 ตัน โดยคาดว่าจะส่งมอบในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 และอาจส่งผลตามมาให้ราคาข้าวของเวียดนามมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## กัมพูชา

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) ได้ให้สินเชื่อจำนวน 500 ล้านดอลลาร์ให้กับกัมพูชา เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพภาคการเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในชนบท และระบบชลประทาน ทั้งนี้เพื่อให้กัมพูชาสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมาย 1 ล้านตันในปี 2558

ทั้งนี้ กัมพูชากำลังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการส่งออกข้าว จากปัจจุบันที่ส่งออกข้าวเพียง 20,000 ตันต่อปี และตลาดส่งออกหลักคือ เวียดนาม โดยกัมพูชายังมีศักยภาพที่จะผลักดันการผลิตและการส่งออกข้าวในระยะข้างหน้า หลังจากที่มีการร่วมลงทุนกับจีนในการพัฒนาระบบชลประทานมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และรัฐบาลยังคงส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศเพื่อพัฒนาโรงสีข้าว ซึ่งกัมพูชาก็เป็นประเทศที่นักลงทุนไทยต้องการเข้าไปลงทุนปลูกข้าว และสร้างโรงสีข้าวด้วยเช่นกัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

คณะกรรมการวางแผนเศรษฐกิจของจีนกล่าวว่า คณะกรรมการได้กำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำ (Minimum rice purchase price) ของข้าวเมล็ดยาวชนิดเบา (Early rice) เอาไว้ที่ 102 หยวน (15.8 เหรียญสหรัฐฯ) ต่อ 50 กิโลกรัม (ประมาณ 316 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรแผนของคณะกรรมการระบุว่า รัฐบาลจีนจะรับซื้อข้าวตามราคาขั้นต่ำตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 30 กันยายนนี้ หากราคาในตลาดลดลงต่ำกว่าราคาขั้นต่ำเป็นเวลานานกว่า 3 วัน

ที่มา [สำนักข่าวซินหัวรายงาน](http://สำนักข่าวซินหัวรายงาน)